



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๔

ที่ รง ๐๒๐๔.๒/ ๑ ๓๗๘

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

เรียน รองปลัดกระทรวง อธิบดี/เลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงานขอแจ้งประกาศ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ คือ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาทราบด้วย รายละเอียดตามประกาศ กระทรวงแรงงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน/จดหมายเวียน/ประกาศ/หัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)

ปลัดกระทรวงแรงงาน



ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน (ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการพิจารณา (การสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

แนบท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงแรงงาน  
ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)

\*\*\*\*\*

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณา (การสัมภาษณ์)

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๑๕ น.

- เวลาสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นางสาวจันทพร วิสุทธิกันต์	กสร.
๒	นายณัฐชยวัศ สงวนไชยภักดิ์	กสร.
๓	นายธนิตี ลอยพิมาย	สปส.
๔	นางสาวปัญจโฉม สุขนาค	กสร.
๕	นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์	กกจ.

**หมายเหตุ** ๑. หากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด

ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๒. การเข้ารับการสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับที่ปรากฏในตารางข้างต้น

๓. การแต่งกายชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๓ และ ๑๓๘๔